

ที่ ลป ๐๗๑๙/๑๙



สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองาว
ถนนพหลโยธิน ลป ๕๒๑๑๐

๕๑ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

เรียน พัฒนาการจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สรุปสาระสำคัญในการประชุมฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางมอบหมายให้พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนทุกคน ติดตามรับชมการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ในวันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ โดยให้มีการสรุปสาระสำคัญพร้อมภาพถ่ายในการประชุมและรายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม รายงานให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางทราบ นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองาว ได้ติดตามรับชมการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และได้สรุปสาระสำคัญพร้อมภาพถ่ายในการประชุมและรายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิไลลักษณ์ ม่วงงาม)
พัฒนาการอำเภอองาว

โทร./โทรสาร ๐-๕๔๒๖-๑๕๓๓

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



Change for Good

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจาง จังหวัดลำปาง

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๑	การเพิ่มประสิทธิภาพ OTOP Big Data เพื่อการพัฒนางานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (สภว.)	<p>๑. ข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP</p> <p>๑) เพิ่มเติมข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะลักษณะผู้ประกอบการ (กลุ่ม/รายเดี่ยว/SMEs) ซึ่งมีผลต่อการจัดทำรายงานประจำเดือน</p> <p>๒) เพิ่มข้อมูลโครงการที่เคยเข้าร่วม พร้อมระบุปีที่เข้าร่วม โดยเฉพาะที่จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน ควรระบุให้ครบทุกโครงการ</p> <p>๓) เพิ่มข้อมูลเลขบัตรประชาชนเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่น ๆ ได้</p> <p>๔) เพิ่มเติมข้อมูลคัดสรรดาวตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้าร่วม คัดสรรจนถึงปัจจุบัน</p> <p>๕) เพิ่มเติมข้อมูลช่องทางการขายให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP</p> <p>๑) เพิ่มเติมข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์ (อาหาร/เครื่องดื่ม/ผ้า เครื่องแต่งกาย/ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก/สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร) ซึ่งมีผลต่อการจัดทำรายงานประจำเดือน</p> <p>๒) เพิ่มข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เช่น มผช. อย. เป็นต้น</p> <p>๓) ปรับข้อมูลการจัดการแบ่งกลุ่ม Quadrant A-D ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๔) เพิ่มเติมรูปภาพผลิตภัณฑ์ให้ครบ</p> <p>๓. ข้อมูล OTOP ชวนชิม</p> <p>๑) ปรับปรุงรายการที่จำหน่ายให้สอดคล้องกับระเบียบของ OTOP ชวนชิม</p> <p>๒) เพิ่มเติมรูปภาพสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วน</p> <p>๓) เพิ่มข้อมูลรางวัลและมาตรฐานที่ได้รับ</p>	
๒	การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (OTOP PRODUCT CHAMPION : OPC)	<p>๑. ให้จังหวัดเตรียมความพร้อม ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการเข้าสู่การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๒. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รับทราบแนวทางในการเข้าร่วมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้าสู่การคัดสรรฯ ต่อไป</p>	

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๓	การขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม ไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑. ขอให้หน่วยงานดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ ให้มีความสอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมาย ๕ ประการอย่างน้อย ๓ คุณธรรมเป้าหมาย โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของกิจกรรมตามแผนฯ ของหน่วยงาน และมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั่วทั้งองค์กร (ภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) ๒. จัดเตรียมรวบรวมหลักฐานการดำเนินกิจกรรมตามแผนเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗	

ลงชื่อ ตุลารักษ์ คำวงศ์ ผู้สรุปการประชุมฯ
(นางสาวตุลารักษ์ คำวงศ์)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ภาพถ่ายการติดตามรับฟังสรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน
ผ่านระบบ TV พช.
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองอาจ จังหวัดลำปาง

